

๒ ธันวาคม ๒๕๑๔

เรื่อง การป้องกันการทุจริตในการออกไปรังวัดพิสูจน์เพื่อออก น.ส.๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

เนื่องจากที่ประชุม อ.ก.พ. กระทรวง ครั้งที่ ๔/๒๕๑๔ และประชุม
กระทรวงครั้งที่ ๒/๒๕๑๔ ประธานในที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต เรื่องการทุจริตของข้าราชการ
กรมที่ดิน โดยเฉพาะพนักงานที่ดินอำเภอ เกี่ยวกับการเรียกร่องเงินพิเศษในการออกไปรังวัด
ซึ่งกระทำกันมานานแล้ว โดยอ้างว่าเป็นเงินที่ผู้ขอได้ให้เป็นรางวัลเป็นส่วนตัว หรือกระทำ
การในรูปของการจ้างเป็นส่วนตัวนอกเวลาราชการ ให้กรมที่ดินวางระเบียบให้แน่นอน เพื่อ
ป้องกันการทุจริตในการที่จะเรียกร่องเงินพิเศษดังกล่าวเสียด้วย

กรมที่ดินพิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องนี้กรมที่ดินได้วางระเบียบคำสั่งไว้
รัดกุมแล้ว รวม ๔ ฉบับ ดังนี้คือ

๑. หนังสือกรมที่ดิน ที่ ๑๒๐/๒๕๐๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๐๒
เรื่องกวดขันการรับและจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดตรวจสอบที่ดิน โดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
ตามระเบียบคำสั่งกฎกระทรวงที่วางไว้โดยเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนให้สอบสวนพิจารณาโทษ
ทางวินัย และถ้ายังมีเจ้าหน้าที่คนใดฝ่าฝืนอยู่อีก ก็ขอให้หาทางแก้ไขและถ่วงรวางปรายปราม
โดยด่วน อย่าให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน

๒. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๖๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๒
เรื่องให้ประกาศอัตราค่าพาหนะในการไปรังวัดชั้นสูงตรวจสอบการทำประโยชน์เพื่อออก -
น.ส.๓ โดยให้ปิดไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ที่หน้าห้องพนักงานที่ดินอำเภอเป็นราย
ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

๓. หนังสือกรมที่ดิน ที่ มท ๐๖๐๖/ว.๒๓๓๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๑๓
เรื่องขอมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเงินค่าใช้จ่าย (มัดจำ) ซึ่งมีหลายอำเภอไม่ได้เรียก
เงินค่าใช้จ่ายในการออกไปพิสูจน์สอบสวนเพื่อออก น.ส.๓ ทุกรายการระเบียบ ย่อมเป็นของ
ทางให้มี การเรียกเงินจากผู้ขอตามอำเภอใจ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้

๔. หนังสือกรมที่ดินจำนวนมากที่ มท ๐๖๐๖/ว.๑๔๔๕๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน
๒๕๑๔ เรื่องให้จัดทำป้ายประกาศอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปิดไว้ ณ ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด
และที่ทำการที่ดินอำเภอ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

ฉะนั้น จึงเรียนขอความเข้าใจมาเพื่อขอได้โปรดส่งกำกับเจ้าหน้าที่ที่คิดให้
ทราบและถือปฏิบัติตามนี้แห่งหนังสือกรมที่ดินดังกล่าวโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่าผู้ใดฝ่าฝืนหรือ
เรียกเงินพิเศษนอกเหนือไปจากที่ระเบียบคำสั่งและกฎหมายได้วางไว้แล้ว ให้สอบสวนพิจารณา
โทษทางวินัยอย่างหนักแก่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นด้วยโดยเด็ดขาด.

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
(ลงชื่อ) อ. วิสูตร โขธาภิบาล
(นายอรรด วิสูตร โขธาภิบาล)
อธิบดีกรมที่ดิน

กองหนังสือสำคัญ.

สำเนาถูกคอง

(นายพรอม พิมสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองหนังสือสำคัญ.